

ด้วยความปรารถนาดี

>>> อะไรที่เกินพอดี จะกลายเป็นสิ่งไม่ดี แม้เราจะทำด้วยความปรารถนาดี <<<

คำว่า **“ด้วยความปรารถนาดีจาก....”** ตามองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่มักใช้กันเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือ แสดงความห่วงใยที่มีต่อประชาชน ก็มักใช้กันติดปากจนกลายเป็นคำที่บังคับใช้ เหมือนกับคำที่พนักงานขายตามร้านสะดวกซื้อ ปากก็พูดไปแต่ใจไม่ได้คิดถึงความหมายอย่างแท้จริง เมื่อได้เห็นคำนี้อีกครั้งโดยบังเอิญ ก็คิดถึงความหมาย มาไตร่ตรองถึงความปรารถนาดีของเราให้ลึกกลงไป เพื่อว่าเราจะได้ส่งความดีงามที่แท้จริงให้กัน **หาใช่เป็นเพียงความปรารถนาดีของเราที่ส่งไปด้วยกิเลส ด้วยคิดเข้าข้างตัวเองว่าดีแล้ว โดยไม่ใส่ใจว่าคนที่รับเขาต้องการความปรารถนาดีแบบนั้นของเราหรือไม่...**



ปรารถนา มีความหมายว่า อยาก หรือ ต้องการ ซึ่งความอยาก ความต้องการก็มีได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ถ้าไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน หรือยิ่งถ้าทำให้ตัวเองและผู้อื่นดีขึ้น **นั่นถือว่าเป็นด้านบวก** หากแต่กลับกันมันไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน **นั่นถือว่าเป็นด้านลบ**

หลายคนมีความปรารถนาดีอยากจะช่วยแก้ไขและเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่น แต่แล้วกลับกลายเป็นทำให้ชีวิตของคนอื่น วุ่นวาย สับสนกว่าเดิม หลายคนมีความปรารถนาดี **อยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กร เปลี่ยนแปลงวัด เปลี่ยนแปลงสังคมชุมชน** หรือมีบ้างถึงขั้นจะเปลี่ยนแปลงโลก แต่แล้ว... กลับกลายเป็นคนที่เพิ่มปัญหาเพิ่มความสับสน วุ่นวาย บางอย่างอาจดีขึ้นบ้าง แต่หลายอย่างกลับเลวร้ายกว่าเดิม ความปรารถนาดีข่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องเริ่มต้นให้ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยความถ่อมใจ ด้วยความศรัทธาในตนเองก่อน จากนั้นจึงจะลงมือกระทำด้วยความใส่ใจ และต้องกระทำอย่างถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

ชายหนุ่มคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ

บาดเจ็บทางสมอง และ ไตวายเฉียบพลัน ต้องฟอกเลือด อยู่ในภาวะโคม่า หมอบอกว่า **“มีโอกาสรอดน้อยมาก”** ระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้องไอซียูอยู่นานเป็นอาทิตย์ เขาเล่าว่ารู้สึกเหมือนกำลังลอยคว้างคว้างในอากาศ



ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังดี ๆ ส่งเข้ามา ทำให้ใจที่คว้างคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้น กลับมารวมตัวกัน รู้สึกตัวขึ้นมา ไม่นานความรู้สึกตัวนั้นก็เลื่อนลงไปอีก เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวัน พลังของความปรารถนาดีนั้นมาจากไหน??? เขามารู้ภายหลังว่า มีพยาบาลคนหนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวร จะเดินเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคนไข้ทุกคน แต่ถ้าคนไข้ยังโคม่าอยู่ เธอก็จะจับมือส่งความรู้สึกดี ๆ และให้กำลังใจ **“ขอให้ม่กำลังและรู้สึกตัว”** พอถึงเวลาลงเวรตอนบ่าย ก็จะมาบอกคนไข้ว่า **“ดิฉันจะลงเวร ขอให้คุณสบายทั้งคืน พรุ่งนี้พบกันใหม่”**

ความปรารถนาดีไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลก หากเรายังไม่รู้จักตัวเองดีพอ ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จิตใจของเราเอง **หากเราเพียงอาศัยความหวังดี คิดจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยความอยากจะเปลี่ยน** อยากจะแก่นั่นแก่นี่ หรือเพียงเพื่ออยากเอาชนะ อยากพิสูจน์ตนเอง แม้จะเริ่มด้วยความหวังดีแต่ก็มักจะจบลงไม่ดี เพราะเรายังไม่เข้าใจตัวเองดีพอ ยังมีกิเลส มีทิฐิ อยู่เต็มล้น ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

ความปรารถนาดี บางครั้งมันก็มีเส้นบาง ๆ กั้นอยู่ บางครั้งเราหวังดี แต่อาจจะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเราทำไปเพราะหวังผล หรือคิดว่าเราเป็นคนไม่ดี หรือคิดว่าเราทำไปเพราะต้องการอะไรสักอย่างก็เป็นไปได้ ในทางกลับกัน หากเราได้รับความปรารถนาดีจากใคร เราก็ควรรักษามันไว้ และนำไปใช้เป็นพลังหนุนนำชีวิต ความดีงามจากความปรารถนาดีทั้งของเราและของคนอื่นก็จะสร้างสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมที่ชาวสะอาดตลอดไป.....

คนข้างวัด

ติดตามอ่านบทความได้ที่ <https://konkhangwat.blogspot.com>